
sþ. 521. Fyrirspurn [200. mál]
til raforkumálaráðherra um niðurstöðu rannsóknar á virkjunarskilyrðum á Vest-
fjörðum.

Frá Sigurði Bjarnasyni og Eiríki Þorsteinssyni.

Hver varð niðurstaða rannsóknar þeirrar á virkjunarskilyrðum á Vestfjörðum,
sem síðasta Alþingi samþykkti, að fram skyldi fara?

Hvaða ráðstafanir hyggst ríkisstjórnin gera til þess að leysa vandræði þessa
landshluta í raforkumálum ?


